

กิจกรรมที่ 19

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำรวจความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของวัยรุ่นในระดับพื้นที่ (รอบ 5 เดือนหลัง)

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครรรค์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรรค์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรรค์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ข้อคิดความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 5 สื่อสารและสร้างความรอบรู้ให้แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรรค์ การตั้งครรรค์ซ้ำ การแท้งซ้ำ การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัวที่หลากหลายรูปแบบและช่องทาง

ประเด็นความรู้ การป้องกันและทักษะชีวิต การวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรรค์ที่ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2564

เป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำรวจความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของวัยรุ่นในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official Teen Club ในการเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน รวมทั้ง ชี้แจง การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแบบสำรวจความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และแนวทางการช่วยเหลือ - ส่งต่ออย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนราชชนกรินทร์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์



ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 0 2590 4167



วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง การดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform โดยผ่าน Line official Teen club ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ในด้านสุขภาพ สุขภาพ ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน และชี้แจง การดำเนินงานเก็บข้อมูลและจัดทำแบบสำรวจความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของวัยรุ่นแบบคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และแนวทางการช่วยเหลือ - ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากศูนย์ อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ Path ๒ Health เป็นต้น

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ การปรับแบบสำรวจความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของวัยรุ่น และแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำในรูปแบบสื่อ Interactive และดำเนินงานเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th
